

บอร์ดกสทช.ลุ่มอีกรอบ นัดประชุมใหม่ครั้งหน้า ในวันที่20ธันวาคมนี้

ประชุมบอร์ดกสทช.ลุ่มอีกรอบ นัดประชุม
นัดหน้า 20 ธ.ค. 2566 และเล็งนัดประชุม
เก็บงานส่งท้ายปีช่วง 27-28 ธ.ค.นี้ เพื่อ
เร่งเคลียร์วาระสำคัญค้างท่อให้แล้วเสร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะ-
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วานนี้ (7 ธ.ค. 2566) ได้เริ่มการประชุม
เมื่อเวลา 9.30 น. และยุติการประชุมใน
เวลาต่อมาเวลา 10.30 น. เพราะไม่ครบ
องค์ประชุม เนื่องจากทางคณะกรรมการอีก
4 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ท. ธนพันธ์
หรัยเจริญ 2.นางสาวพิรงรอง รามสูต
3.นายศุภิช คุุชลาสัย และ 4.นายสมภพ
ภูริวิกรัยพงศ์ ตัดภารกิจของทางสำนักงาน
กสทช. ที่จัดการประชุม Regulatory
Network Meeting (RNM 2023) ใน
ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค. 2566 ณ โรงแรม
ดุสิตธานี ลาภานา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านนโยบายการกำกับดูแลและข้อมูลเชิง
ลึกของผู้แทนหน่วยงานระดับสูง องค์การ
กำกับดูแล รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
พล.อ.สิทธิชัย มากบุญชร ผู้ปฏิบัติ
งานประจำ ประธาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่

โฆษก เปิดเผยว่า จะมีการประชุมคณะ
กรรมการ กสทช. อีกครั้งในวันที่ 20
ธันวาคมนี้ เนื่องจากประธาน กสทช.และ
คณะกรรมการ กสทช.มีภารกิจเดินทางไป
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ในช่วงกลาง
เดือน ธันวาคม 2566 ซึ่งปัจจุบันจากการที่
ได้มีการรวบรวมบรรจุวาระทุกวาระทั้งหมด
ที่มีประมาณ 124 วาระ จากการรับรอง
รายงานการประชุม 6 ครั้ง แบ่งเป็นวาระ
เพื่อทราบ 22 วาระ, วาระค้างพิจารณา 39
วาระ, วาระที่ต้องพิจารณา 62 วาระ และ
วาระอื่น ๆ 1 วาระ ที่รอดคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วน
ของวาระที่สำคัญที่ได้บรรจุไว้ในวาระการ
ประชุมนอกเหนือจากวาระที่มีกำหนดเวลา
ตามกฎหมายหรือมีความเร่งด่วนเช่น วาระ
การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการ กสทช., วาระ(ร่าง) โครงสร้าง
ของสำนักงาน กสทช., วาระร่างระเบียบ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ., วาระร่างแผนการ
ผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญใน
การประชุม ITU ในประเด็น การเข้าถึง
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ความเท่าเทียมทางเพศและ
การคุ้มครองเด็กออนไลน์ เป็นต้น ■

สถานีคิดเลขที่ 12

อีกแนวรบที่รออยู่

รัฐบาลเศรษฐา เริ่มเดินเครื่องประกาศสงครามกับหนี้เงินกู้ยืมระบบ โดยจัดวางกำลังในปฏิบัติการนี้ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ทั้งให้นายอำเภอฝ่ายปกครอง นำลูกหนี้มาขึ้นทะเบียน ให้ผู้กำกับหัวหน้าโรงพักเข้ามาบังคับใช้กฎหมาย จัดการอิทธิพลมาเฟีย และกระทรวงการคลังเข้ามาร่วมปรับโครงสร้างหนี้ จัดหาแหล่งเงินกู้ที่ถูกต้องเป็นธรรมให้ลูกหนี้ทั้งหลาย กำลังจะมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมในปฏิบัติการใหญ่ครั้งนี้

การแก้ไขหนี้เงินกู้ยืมระบบ ถือว่าเป็นการแตะปัญหาใหญ่ของผู้คนในสังคมไทย เพราะสภาพเศรษฐกิจฝืดเคืองมาหลายปี ทำให้คนค้าขายที่ฝืดเคืองอย่างหนัก หันไปพึ่งนายทุนเงินกู้ยืมระบบ แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเหมือนทาส

ดังที่นายกฯเศรษฐาเขาเปรียบว่า เป็นการค้าทาสยุคใหม่ เงินกู้ยืมระบบ จึงเป็นเรื่องรุนแรงแสนสาหัส ถ้ารัฐบาลนี้แก้ไขได้จริง คงจะช่วยประชาชนคนไทยได้มากโข

ส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเข้ามาจับปัญหานี้ระบบ ถือเป็นแนวนโยบายในการแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชน เพราะถ้ายังจมอยู่กับหนี้ระบบ ชาตินี้ก็แทบจะไม่มีหวังได้ลืมตาอ้าปากแน่ๆ

การประกาศสงครามล้างหนี้ระบบ จึงสมควรต้องทำ แต่อีกปัญหาใหญ่ที่คุกคามประชาชนคนไทย บุกเข้ามาอาละวาดถึงในบ้านในห้องนอน คือ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ภัยโจรออนไลน์ทั้งหลาย

มีเสียงเรียกร้องมากมายไม่น้อย ว่าถ้าเปิดสงครามล้างหนี้ระบบแล้ว ก็ควรต้องเปิดสงครามล้างมิถุนาซีพอนไลน์ทั้งหลายด้วย

โดยมีเสียงเรียกร้องนายกฯเศรษฐา ให้หยิบปัญหาคอลเซ็นเตอร์ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันกวาดล้าง

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 8 ธันวาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16707

หน้า: 2(ล่าง)

Col.Inch: 41.17 Ad Value: 45,287

PRValue (x3): 135,861

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: อีกแนวรบที่รออยู่

ทั้งตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ สอท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของรัฐมนตรีประเสริฐ จันทรรวงทอง รวมทั้ง กสทช.หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ

ต้องทำงานกันแบบครบวงจร ทำพร้อมๆ กันทุกๆ หน่วยที่เกี่ยวข้อง จึงจะได้ผลจริงจัง ดีไม่ดีอาจต้องมีกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาด้วย เพราะต้องประสานรัฐบาล ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อภารกิจนี้ ด้วยฐานใหญ่ของเหล่ามิชชันนารีออนไลน์ล้วนอยู่ใน เขตเพื่อนบ้าน

เป็นภัยร้ายแรงแห่งยุคสมัย ทำความเสียหายให้กับประชาชนคนไทยในทุกวัน สูญ เสียเงินทองกันไปมหาศาล

เป็นปัญหาใหญ่ในระดับที่นายกฯ เศรษฐาต้องจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ แล้วรวมทุก หน่วยงานร่วมกันกวาดล้างให้ถึงรากถึงโคน

สงครามล้างหนี้ในระบบ ก็ถือว่าถูกเรื่องถูกประเด็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ขณะเดียวกันสงครามล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ก็จะถูกประเด็นปัญหาใหญ่ของ สังคมอีกเรื่องเช่นกัน

สุริวงค์ เอื้อปฏิภาน